

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 12/8, đã xét nghiệm RT-PCR 5.457 mẫu (1.473 mẫu đơn, 3.984 mẫu gộp) cho 39.261 người và test nhanh 13.290 mẫu (8.264 mẫu đơn, 5.026 mẫu gộp) cho 21.350 người. Kết quả khẳng định có 132 ca dương tính (gồm các ca đã công bố trong bản tin sáng và trưa nay), giảm 60 ca so ngày hôm qua.

Tổng số ca dương tính đến nay là 4.506 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Lai Vung phải thực hiện nghiêm hơn nữa Chỉ thị 16/CT-TTg

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong yêu cầu địa phương phải kiên quyết giữ chặt “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”; đặc biệt là siết chặt quản lý hoạt động của các chợ, nếu không đảm bảo phải dừng ngay lập tức; tăng cường tuần tra, kiểm soát, vận động người dân tuyệt đối không ra đường khi không thật sự cần thiết.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo địa phương phải hoàn thành công tác xét nghiệm, tầm soát chậm nhất đến ngày 18/8 để nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng, không để phát sinh thêm các ổ dịch mới. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Phương án đối với doanh nghiệp hoạt động “03 tại chỗ” sau 15/8

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, sau 15/8, dù áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo hướng nào, thì doanh nghiệp muốn hoạt động phải đảm bảo nguyên tắc “4 tại chỗ”: Sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, ở tại chỗ và y tế tại chỗ.

Đối với y tế tại chỗ, nếu không đủ điều kiện tổ chức thì doanh nghiệp ký hợp đồng với cơ quan y tế, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe, xét nghiệm định kỳ cho công nhân, tiến tới tiêm vắc xin cho toàn bộ công nhân lao động; cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch của ngành chức năng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Kiện toàn thành viên Tổ công tác Bộ Y tế hỗ trợ Đồng Tháp

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có quyết định về việc kiện toàn thành viên Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, ông Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sẽ làm Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp, thay cho bà Lương Mai Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Sau 05 ngày tầm soát diện rộng, Sa Đéc phát hiện 130 F0

Đợt tầm soát này do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) chỉ huy và phối hợp với lực lượng của thành phố Sa Đéc; đã xét nghiệm RT-PCR được 62.391 người, với hơn 6.300 mẫu gộp. Kết quả, ghi nhận 168 mẫu gộp dương tính Covid-19 (gộp 10) và giải mã có 130 ca dương tính Covid-19, chiếm tỷ lệ 0,2%.

Từ kết quả trên cho thấy hiệu quả các đợt tầm soát cộng đồng diện rộng đã phát huy hiệu quả, các ca F0 còn lại đã giảm mạnh và số lượng này được tách ra khỏi cộng đồng những ngày qua. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Thất chặt phong toả, giải quyết kịp thời nhu yếu phẩm cho người dân

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đề nghị CDC tỉnh tập trung giải gộp sớm để có dữ liệu F0 cho địa phương, từ đó quyết định việc truy vết và xác lập phong toả.

Ông Đoàn Tấn Bửu thông nhất, căn cứ dữ liệu dịch tễ, những điểm phong toả trước đây nếu đủ điều kiện thì gỡ phong toả, những điểm phong toả mới này sẽ theo hướng thu hẹp nhưng phải siết chặt, có cam kết của người dân, có chốt chặn, thường xuyên nhắc nhở, xử lý vi phạm và kịp thời hỗ trợ hàng hoá thiết yếu, thực phẩm, thuốc trị bệnh cho người dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Hơn 100 tấn nông sản, thủy sản được tiêu thụ trong 02 ngày qua

Hiện Sở Công Thương đang phối hợp với các đơn vị thu mua như: Big C; Bách Hóa Xanh, Sài Gòn Co.op; Lotte, Postmart, Viettel Post v.v. để đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản cho nông dân, nhất là các loại đang bước vào kỳ thu hoạch (khoai lang tím, nhãn, chanh); đồng thời phối hợp với Công ty Cổ phần tập đoàn Masan tổ chức Tuần hàng Đồng Tháp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Thành lập Ban Nghiên cứu đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến KT-XH

Căn cứ diễn biến của tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Nghiên cứu chủ động nghiên cứu, đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp, xây dựng kịch bản ngắn hạn và dài hạn ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”: bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân; duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

9. Thực hiện giảm lãi suất, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho khách hàng

Đối với các Chi nhánh Ngân hàng thương mại đã cam kết thực hiện giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng phải khẩn trương, nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Hội sở và báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh Đồng Tháp. Bộ phận Thanh tra, giám sát có nhiệm vụ theo dõi, giám sát thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện tại các đơn vị và báo cáo kết quả về Giám đốc, kịp thời kiến nghị, chấn chỉnh những đơn vị chưa thực hiện đúng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949